
 
 
 
 
 
 
ตรังเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการยางพาราปาล์มน้้ามัน 
 
 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการยางพาราปาล์มน้้ามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ถึงวิถีชีวิตของชาวสวนยางพาราในจังหวัดตรังที่มีความผูกพันกับยางพารา โดยที่พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้ที่น้ายางพารามาปลูกเป็นครั้งแรกในจังหวัดตรัง จนเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส้าคัญและสร้างรายได้หลักให้แก่จังหวัดตรัง 
 จังหวัดตรังถือเป็นถิ่นก้าเนิดของยาวพาราของประเทศไทยแหล่งแรก การปลูกยางพาราที่พระ
ยารัษฎาได้น้ามาปลูกไว้ในอ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ.2442 เป็นเวลา 112 ปี จนกลายเป็นอาชีพและ
รายได้หลักของจังหวัดตรัง ซึ่งสามารถวัดจากรายได้ประชาชาติในขอบเขตพ้ืนที่จังหวัดตามระบบบัญชี
ประชาชาติสากล ( GPP) ปัจจุบันจังหวัดตรังมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา หนึ่งล้านหกแสนห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่ไร่ มี
พ้ืนที่กรีดได้แล้ว หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบหก ไร่ หรือร้อยละ 87 มีผลผลิตเฉลี่ย 260 กก./ไร่/ปี 
และมีผลผลิตรวมประมาณ สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันตัน/ปี มีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 20,000-36,000 ล้าน
บาท ส้าหรับปาล์มน้้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีส้าคัญของจังหวัดตรังอีกพืชหนึ่ง ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกหนึ่งแสนสาม
หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าไร่ ให้ผลผลิตแล้ว หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ หรือร้อยละ 80 มีผลผลิตเฉลี่ย 3,232 
กก./ไร่/ปี มีผลผลิตรวม สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบแปดตัน/ปี มูลค่า 1,594 ล้านบาท ซึ่งในการสัมมนา
วันนี้มีผู้เข้าร่วม จ้านวน 500 คน  
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